

แผนการดำเนินการด้านการส่งเสริม คุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี

เพื่อให้การดำเนินการด้านการส่งเสริม คุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง มีแผนการปฏิบัติที่ชัดเจน เป็นเครื่องมือกำกับ ความประพฤติและปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรทุกคน และเพื่อให้การบริหารราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และมีธรรมาภิบาลอันจะทำให้ประชาชนเกิดความมั่นใจศรัทธา และไว้วางใจ ในการบริหารงานภาครัฐ ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง จึงกำหนดแผนการดำเนินการด้านการส่งเสริม คุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

ประเด็นยุทธศาสตร์	วัตถุประสงค์	โครงการ/กิจกรรม
๑. ปลุกจิตสำนึก ค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม และสร้างวินัยแก่ทุกภาค ส่วน ๑.๑ สร้างจิตสำนึกและส่งเสริมการ เรียนรู้และปฏิบัติตามหลักคุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติราชการ	เพื่อเสริมสร้าง และสร้างจิตสำนึกและค่านิยมในการปฏิบัติราชการ ของเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง ให้มีคุณธรรม จริยธรรม ปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาล และการปฏิบัติงานตาม ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	๑.๑.๑) โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของ บุคลากร เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนด้านหลักธรรมาภิบาล และการ ปฏิบัติงานตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง
		๑.๑.๒) โครงการอบรมการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อปลูก จิตสำนึกให้มีคุณธรรม จริยธรรม เข้าใจหลักธรรมทางศาสนา การน้อม นำเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน
		๑.๑.๓) การส่งเสริมสนับสนุนให้จัดกิจกรรม/โครงการวันสำคัญทาง ศาสนาและเข้าร่วมพิธีรำลึกวันสำคัญของชาติ
๑.๒ ประชาสัมพันธ์เชิดชูความดี ความ ซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติราชการ		๑.๒.๑) ประชาสัมพันธ์เชิดชูความดี ความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติ ราชการ/กิจกรรมและเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้ร่วมงาน คัดเลือก พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างดีเด่น

ประเด็นยุทธศาสตร์	วัตถุประสงค์	โครงการ/กิจกรรม
<p>๒. รวมพลังแผ่นดินป้องกันและปราบปรามการทุจริต</p> <p>๒.๑ ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบของข้าราชการ</p>	<p>เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน และสร้างจิตสำนึกและค่านิยมในการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบของข้าราชการ</p>	<p>๒.๑.๑) ประชาสัมพันธ์ให้พนักงานส่วนตำบลลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างปฏิบัติตนด้วยความซื่อสัตย์สุจริตตระหนักถึงบทบาทภารกิจหน้าที่ของตน/ศักดิ์ศรีของการปฏิบัติหน้าที่ราชการและต่อต้านการทุจริต เช่น การติดประกาศ, การจัดทำบอร์ดประชาสัมพันธ์</p> <p>๒.๒.๑) ดำเนินการจัดทำช่องทางการร้องเรียนต่างๆ และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงช่องทางและหน่วยงานที่รับผิดชอบ</p>

ประเด็นยุทธศาสตร์	วัตถุประสงค์	โครงการ/กิจกรรม
<p>๓. เสริมสร้างความแข็งแกร่งแก่หน่วยงานต่อต้านการทุจริต</p> <p>๓.๑ ลดมูลเหตุของโอกาสที่จะเกิดความเสียหายและขนาดของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นในอนาคตให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ควบคุมได้ และตรวจสอบได้</p>	<p>เพื่อพัฒนากลไกในการเสริมสร้างความแข็งแกร่งแก่หน่วยงานต่อต้านการทุจริต การตรวจสอบถ่วงดุลในการใช้อำนาจขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง</p>	<p>๓.๑.๑) มีการประชุมติดตามงาน ของเจ้าหน้าที่เป็นประจำเดือนทุกเดือน</p> <p>๓.๑.๒) กลุ่มงานตรวจสอบภายในดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติงานเพื่อดำเนินการตรวจสอบภายในองค์กร</p> <p>๓.๑.๓) ชี้แจงแนวทางในการจัดซื้อจัดจ้างให้กับเจ้าหน้าที่ในสังกัดและผู้ที่เกี่ยวข้อง</p>
ประเด็นยุทธศาสตร์	วัตถุประสงค์	โครงการ/กิจกรรม
<p>๔. สร้างบุคลากรมืออาชีพป้องกันและปราบปรามการทุจริต</p> <p>๔.๑ ส่งเสริมการประพฤติตนตามมาตรฐานจรรยาบรรณของบุคลากรในหน่วยงาน</p> <p>๔.๒ นำระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ทางข้อมูลข่าวสารเพื่อลดการทุจริตและประพฤติมิชอบเป็นการป้องกันการปราบปรามการทุจริต</p>	<p>เพื่อพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ พัฒนาขีดความสามารถของเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย มีวินัย คุณธรรมและจรรยาบรรณเพื่อป้องกันความเสี่ยงต่อการทุจริตและประพฤติมิชอบ</p>	<p>๔.๑.๑) จัดทำมาตรฐานทางจรรยาบรรณและข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการ</p> <p>๔.๒.๑) เผยแพร่/ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับงานในหน้าที่ของงานวินัย เช่น การดำเนินการทางวินัย อุทธรณ์ ร้องทุกข์ ระบบคุณธรรม จริยธรรม จรรยาข้าราชการ ฯลฯ ทางเว็บไซต์ของ อบต.บ้านบึง</p>